



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

คอลัมน์

หน้า ๒๗ (กรอบข่าว)

## ติงตลาดนัดอุดมศึกษา เน้นแจกของมากเกินไป

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่

ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย เปิดเผยผลการจัดงานตลาดนัดอุดมศึกษาประจำปี 2547 ที่ มฟล. เมื่อวันที่ 16-19 ธ.ค. ที่ผ่านมา ว่า การจัดงานในปีนี้นั้นเน้นแสดงความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ภูมิปัญญาชาวบ้าน และนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อต้องการให้เด็ก ผู้ปกครองและครูในภาคเหนือตอนบน ได้มีข้อมูลทางวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนจำนวนมาก

รศ.ดร.นภาพร พะวานนท์ รองอธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า งานดังกล่าวมีประโยชน์กับนักเรียนในต่างจังหวัดที่จะได้รับข้อมูล รายละเอียดการเรียน หลักสูตร คณะวิชาต่าง ๆ จากเจ้าของหลักสูตรโดยตรง เพราะที่ผ่านมาเด็กในต่างจังหวัดมักจะขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งนักเรียนจำนวนมากก็ยังไม่เข้าใจหลักสูตรใหม่ ๆ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ใกล้ชิดกับสถาบันแต่ละแห่งด้วย ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปใช้ตัดสินใจเพื่อเลือกเรียนต่อได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื้อหาของสาระของการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรน่าจะอยู่ที่เนื้อหาของหลักสูตรที่จะนำไปบอกกล่าวและตอบข้อซักถามให้กับนักเรียน แต่เท่าที่ตนสังเกตพบว่าหลายสถาบันกลับให้ความสำคัญกับการแจกของมากเกินไป เหมือนกับแข่งขันกันทำของแจก จนล้มสาระสำคัญของการจัดงานไปแล้ว

ด้าน น.ส.พัชรา วีระมุนีรักษ์ นักเรียน ม. 5 จาก ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวว่า หากเปรียบเทียบการได้รับข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างนักเรียนในกรุงเทพฯ กับนักเรียนต่างจังหวัด ต้องยอมรับว่านักเรียนต่างจังหวัดไม่ค่อยทราบข้อมูล จึงทำให้เสียโอกาสในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้นการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรในต่างจังหวัดจึงมีความหมายกับนักเรียนในต่างจังหวัดมาก และนักเรียนจะกระตือรือร้นเข้าชมงาน เพราะเราเชื่อว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียนต่อ ทั้งนี้ตนมองว่าการตัดสินใจเลือกเรียนต่อต้องดูหลายปัจจัยทั้งเรื่องความชอบส่วนตัว, ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นต้น.